

Báo Người Việt VS Saigon Nhỏ - Ngươi ông đặc lợi?

Lý Tổng



Chiến sĩ Lý Tổng

Tôi ít khi dính líu vào các cuộc đấu đá giữa các cá nhân, tổ chức... trong cộng đồng hải ngoại và cũng ít khi góp ý kiến với vài câu ngắn ngủn. Đây là trường hợp ngoại lệ, và dù ngắn cũng hàm đủ ý chính của nhận xét cá nhân:

* **Báo Người Việt kiếm điểm và kiếm ăn với VC bằng cách** cứ mỗi độ Xuân về lại phóng lên một bài thơ, một bức hình, một bài viết... nâng bi việt cộng hay làm nhục VNCH, dù ít khi đụng chạm đến các Tổ chức, Cá nhân chống cộng.

* **Báo Saigon Nhỏ kiếm điểm, kiếm ăn với VC và kiếm ăn với các độc giả khoái khẩu các mẫu chuyện xì-căng-đan** bằng cách ra rả hàng tuần, bêu rêu, lăng nhục, mạ lỵ tất cả các Đoàn thể, Cá nhân chống Cộng hải ngoại cũng như quốc nội, không trừ một ai, bất kể đúng sai, “bằng ngòi bút của mình” vẽ voi đủ thứ hư cấu, bịa đặt để chụp mũ chống cộng dõm, tay sai VC, VC nằm vùng hoặc cò mồi VC qua mạo danh “Tôi là một nhà báo có 30 năm kinh nghiệm đấu tranh với cộng sản” và mạo nhận “Tôi đủ tự tin để mình định rằng tôi không bao giờ mạ lỵ cá nhân hay bất cứ đoàn thể nào khi xử dụng ngòi bút của mình!”

Báo Saigon Nhỏ đăng tải “Những bản thông cáo nhận định báo Người Việt là ‘tay sai cho cộng sản’ và kêu gọi cộng đồng Người Việt hải ngoại tẩy chay với chữ ký của 151 đoàn thể và nhân sĩ” không với mục đích chống cộng, ủng hộ cộng đồng hay “bảo vệ uy tín và

danh dự cho cộng đồng Người Việt chống cộng ở hải ngoại” mà chỉ lạm dụng “quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu của một nhà báo,” lợi dụng Cộng đồng, dùng Cộng đồng để triệt hạ đối thủ lợi hại nhất trong mục đích tranh ăn và cạnh tranh thương mại.

Cả 2 tờ báo đều làm lợi cho VC và làm hại Sự nghiệp chống cộng của toàn dân tộc bằng những chiêu thức, mánh khéo khác nhau. Vậy chúng ta có nên bênh một kẻ thủ lợi và thủ ác này chống một kẻ thủ lợi và thủ ác khác hay nên đứng ở vị thế “Ngư ông đắc lợi” khi hai con “Mãng xà nô” đang tàn sát nhau?

LÝ TÓNG

*Nguồn: Internet E-mail by Huỳnh Lương Thọ, K4-71/SQTB/TĐ, BĐTCĐT/SĐND QLVNCH chuyển
<http://www.vietvungvinh.com/2015/01/ly-tong-bao-nguoi-viet-vs-saigon-nho.html>*

*Đăng ngày Thứ Ba, January 13, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*